

ทับทูน

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 800

Section: First Section/ข่าวบริษัทจดทะเบียน

วันที่: จันทร์ 19 กรกฎาคม 2564

ปีที่: 18

ฉบับที่: 4274

หน้า: 1(ซ้าย), 6

Col.Inch: 48.34

Ad Value: 38,672

PRValue (x3): 116,016

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: STECHเคาะ23ก.ค.เทรดอัพผลิตคอนกรีตแรงอัด



วิวัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ์

STECH

เคาะ23ก.ค.เทรด

→ → → อ่านหน้า 6

ทับทูน - STECH ปิดจองซื้อหุ้นไอพีโอ 203.50 ล้านบาทขายหมดเกลี้ยง ชูศักยภาพธุรกิจคอนกรีตอัดแรงรายใหญ่ของอุตสาหกรรม ลุยขยายกำลังการผลิตรับดีมานด์ คาดสิ้นปีจะมี 10 โรงงานกระจายตามภูมิภาค ด้าน “เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์” ที่ปรึกษาทางการเงิน มั่นใจงานในมือจอร์จอร์รับรู้อย่างดีตามแผน ดีเดย์เทรดวันแรก 23 ก.ค. 2564

นายวิวัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ STECH เปิดเผยว่า นักลงทุนได้ให้ความสนใจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทำให้การเสนอขายหุ้นไอพีโอในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ด้วยเป้าหมายการเข้ามาระดมทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจคอนกรีตอัดแรง เงินที่ได้จากการระดมทุนจำนวนประมาณ 550 ล้านบาท (หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง)

ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ขยายธุรกิจเสาคอนกรีตอัดแรง ประมาณ 298 ล้านบาท ตามโครงการที่วางไว้ นอกจากนี้ใช้สำหรับโครงการพัฒนาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 10 ล้านบาท และใช้ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงิน 220 ล้านบาท รวมทั้ง นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท 22 ล้านบาท

นายรัชชัย ชีระชนาววัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมสายงานพาณิชย์-

STECHเคาะ23ก.ค.เทรดอัพผลิตคอนกรีตแรงอัด



วิวัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ์

ด้านตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า การจองซื้อหุ้น IPO ของ STECH 203,500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.78 บาท ระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2564 ได้รับความสนใจจากนักลงทุนจองซื้อเข้ามาเกินกว่าจำนวนที่จัดสรร สะท้อนความเชื่อมั่นธุรกิจ และแผนการเติบโตที่ชัดเจน โดยเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง

● โครงการหุ้นเพียง

นายคมกฤต มีคำสัตย์ กรรมการผู้จัดการสายงานตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า STECH ได้รับความตอบรับจากนักลงทุนในครั้งนี้อย่างดี เนื่องจากเป็นหุ้นพื้นฐานดี มีโอกาสเติบโตระยะยาว ตามแผนการลงทุนในงานโครงสร้างพื้นฐานและงานสาธารณูปโภคของประเทศ จุดเด่น ด้วยชื่อเสียง และประสบการณ์ของผู้บริหารกว่า 35 ปี มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันบริษัทมีโรงงาน 9 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทั้งในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่จะมีการลงทุนและเม็ดเงินที่จะออกมาระดมทุนเศรษฐกิจต่อจากนี้ เป็นโอกาสให้ STECH ได้รับงานต่อเนื่อง โดยโครงการที่เป็นโอกาส ได้แก่ โครงการรถไฟทางคู่เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ, โครงการรถไฟทางคู่ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม, โครงการรถไฟความเร็วสูง

กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา-หนองคาย และโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นต้น

● ไขว้ฐานเงินแกร่ง

นางสาวจรรย์ อมุนนราชธน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า STECH มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ผลประกอบการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ จากกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา มีการขยายการเติบโตแบบ Growth Stock พร้อมนโยบายการจ่ายปันผลที่ดีในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ ขณะที่สถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาพิสูจน์ฝีมือการบริหารจัดการ ด้วยกำไรสุทธิในปี 2563 อยู่ที่ 140.60 ล้านบาท เติบโตจากปี 2562 มากกว่า 50%

และปีนี้น่าสนใจโครงการในมือกระจายอยู่หลายภูมิภาค โรงงานยังเดินหน้าผลิตและเตรียมส่งมอบตามแผน สมัยสนุนเป้าหมายการเติบโตของบริษัทให้เป็นไปตามที่วางไว้ และในสิ้นปีนี้บริษัทจะมีโรงงานเพิ่มเป็น 10 แห่ง ในปี 2567 จะมี 11 แห่ง รองรับความต้องการของลูกค้าในงานโปรเจกต์ภาครัฐที่จะทยอยเดินหน้าลงทุนตามแผน